

Hỗ trợ học sinh có nhu cầu ăn kiêng đặc biệt

Học khu Evergreen

Chính sách & Thủ tục

Tổng quan

Đạo luật sửa đổi Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với ý nghĩa và cách giải thích thuật ngữ “khuyết tật”. Vào tháng 9 năm 2016, những cập nhật này đã được ban hành cho các chương trình bữa ăn học đường của USDA. Đạo luật sửa đổi ADA đã đơn giản hóa câu hỏi liệu một đứa trẻ có bị khuyết tật hay không bằng cách yêu cầu giải thích rộng rãi về những gì cấu thành nên khuyết tật. Theo ADA, bất cứ điều gì hạn chế đáng kể một hoạt động quan trọng trong cuộc sống (hầu hết các suy giảm về thể chất và tinh thần) đều cấu thành tình trạng khuyết tật. Điều này bao gồm các tình trạng làm suy giảm chức năng miễn dịch, tiêu hóa, thần kinh và ruột cũng như nhiều tình trạng khác. Các trường học sẽ tập trung vào những gì có thể làm để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả trẻ em tham gia vào các chương trình bữa ăn tại trường.

Quá trình cung cấp bữa ăn sửa đổi cho trẻ khuyết tật phải mang tính toàn diện nhất có thể. Nhà trường sẽ hợp tác với phụ huynh và người giám hộ để đảm bảo trẻ em nhận được bữa ăn an toàn và có cơ hội bình đẳng khi tham gia các chương trình bữa ăn tại trường. Bộ phận dinh dưỡng sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận nhóm bao gồm cha mẹ, người giám hộ và trẻ (nếu phù hợp với lứa tuổi) khi cung cấp các bữa ăn sửa đổi.

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Học khu Evergreen sẽ cung cấp thực phẩm thay thế cho trẻ khuyết tật khi nhu cầu thay thế được hỗ trợ bằng văn bản báo cáo y tế hoặc [mẫu báo cáo y tế CDE](#) đã điền đầy đủ có chữ ký của bác sĩ được cấp phép, trợ lý bác sĩ hoặc y tá hành nghề.

Theo ADA, hầu hết các khiếm khuyết về thể chất và tinh thần sẽ cấu thành khuyết tật. Điều này bao gồm các tình trạng làm suy giảm chức năng miễn dịch, tiêu hóa, thần kinh và ruột cũng như nhiều tình trạng khác. Các mối lo ngại chung về sức khỏe, chẳng hạn như việc cha mẹ thích cho trẻ ăn chế độ ăn không chứa gluten vì cha mẹ tin rằng chế độ ăn đó tốt cho sức khỏe của trẻ hơn, không phải là khuyết tật và không cần phải sửa đổi. Tất cả các cân nhắc về tình trạng khuyết tật phải được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Để nhận được khoản hoàn trả cho các bữa ăn phục vụ cho trẻ khuyết tật không **đáp** ứng các yêu cầu về mẫu bữa ăn của Chương trình, văn bản khai báo y tế phải xác định/bao gồm các chi tiết sau:

- Thông tin về tình trạng suy yếu về thể chất hoặc tinh thần của trẻ đủ để cho phép SFA hiểu cách thức cơ quan này hạn chế chế độ ăn của trẻ;
- Một lời giải thích về những gì phải làm để phù hợp với đứa trẻ; Và
- Thực phẩm hoặc các loại thực phẩm nên bỏ qua và đề xuất các lựa chọn thay thế khác, nếu thích hợp.

Báo cáo y tế không bắt buộc phải được cập nhật hàng năm. Tuy nhiên, khi Học khu Evergreen nhận được thông tin y tế cập nhật, những cập nhật đó phải được phản ánh trong các điều chỉnh y tế. Nếu không cần

điều chỉnh y tế nữa, nhà trường sẽ lưu giữ hồ sơ về yêu cầu chấm dứt điều chỉnh y tế, chẳng hạn như bản sao email từ phụ huynh cho biết trẻ không còn cần điều chỉnh bữa ăn nữa.

Hỗ trợ trẻ em không khuyết tật

Học khu Evergreen không bắt buộc nhưng sẽ cố gắng cung cấp thực phẩm thay thế cho trẻ có chế độ ăn đặc biệt mà không bị coi là khuyết tật. Một cá nhân không bị khuyết tật nhưng không thể tiêu thụ một loại thực phẩm cụ thể vì lý do không phải do khuyết tật, chẳng hạn như lý do tôn giáo hoặc đạo đức, được coi là có sở thích về thực phẩm. Tất cả các bữa ăn được phục vụ cho học sinh có sở thích ăn uống **phải** đáp ứng các yêu cầu về mẫu bữa ăn của USDA để đủ điều kiện được hoàn trả. Những điều chỉnh này sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp.

Lưu trữ hồ sơ

Mẫu "Tuyên bố Y tế về Yêu cầu Bữa ăn và/hoặc Chỗ ở Đặc biệt" phải được gửi lại cho nhân viên chương trình dinh dưỡng trường học đối với những chỗ ở về bữa ăn không đáp ứng các yêu cầu về mẫu bữa ăn của chương trình. Ngoài ra, việc cung cấp bữa ăn đặc biệt do nhân viên nhà ăn thực hiện sẽ được ghi vào hồ sơ sản xuất thực đơn hàng ngày như một phần của hồ sơ các bữa ăn phục vụ cho học sinh.

Tuyên bố không phân biệt đối xử

Theo luật dân quyền liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tổ chức này bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm bản dạng giới và khuynh hướng tình dục), khuyết tật, tuổi, hoặc trả thù hoặc trả thù cho hoạt động dân quyền trước đây.

Thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Người khuyết tật cần các phương tiện liên lạc thay thế để lấy thông tin chương trình (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ), nên liên hệ với tiểu bang hoặc cơ quan địa phương chịu trách nhiệm quản lý chương trình hoặc Trung tâm TARGET của USDA theo số (202) 720- 2600 (thoại và TTY) hoặc liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339.

Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử trong chương trình, Người khiếu nại phải điền vào Mẫu AD-3027, Mẫu Khiếu nại về Phân biệt đối xử trong Chương trình USDA. Mẫu này có thể lấy trực tuyến tại: [https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf](https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf), từ bất kỳ văn phòng USDA nào, bằng cách gọi (866) 632-9992 hoặc bằng cách viết thư gửi tới USDA. Thư phải có tên, địa chỉ, số điện thoại của người khiếu nại và mô tả bằng văn bản về hành động bị cáo buộc phân biệt đối xử với đủ chi tiết để thông báo cho Trợ lý Bộ trưởng về Dân quyền (ASCR) về tính chất và ngày tháng của hành vi vi phạm dân quyền bị cáo buộc. Mẫu hoặc thư AD-3027 đã hoàn thành phải được gửi tới USDA bởi:

1. thư: Văn phòng
Trợ lý
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về Dân quyền
1400 Đại lộ Độc lập, SW
Washington, DC 20250-9410; hoặc
2. fax:
(833) 256-1665 hoặc (202) 690-7442; hoặc
3. email:
Program.Intake@usda.gov

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.